

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngày 26/08/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4) đã tổ chức Lễ công bố quyết định tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Công ty. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn trong không khí vui vẻ của toàn thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Công ty.

Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lai- Tổng giám đốc Công ty đã có lời phát biểu về việc nhằm nâng cao chất lượng Văn phòng để đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong thời gian tới như việc về quản lý tòa nhà, đối ngoại, các công việc yêu cầu chuyên môn cao như công nợ, xét xử.



Ông Nguyễn Đức Lai- Tổng giám đốc Công ty ICON4 phát biểu

Theo Quyết định số 333/2023/QĐ- TGD ngày 25/08/2023, bà Nguyễn Thị Thìn (1976) được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.



Ông Đào Tiến Dương (bên phải)- Chủ tịch HĐQT Công ty ICON4 và ông Nguyễn Đức Lai (bên trái)- Tổng giám đốc Công ty ICON4 trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thìn- Chánh văn phòng Công ty

Buổi lễ Công bố diễn ra với sự hiện diện của Ban Lãnh đạo Công ty mẹ- Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty. Cùng với đó là không khí vui vẻ chào đón làn gió mới đến với Công ty ICON4.

Theo ông Nguyễn Trần Tùng- Tổng giám đốc Công ty Taseco Land cho biết bộ máy lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty ICON4 hiện nay đã hoàn thành từ đó xây dựng nên một hệ thống nhân lực phát triển. Thời gian tới, Taseco Land sẽ chuyển sang Công ty ICON4

nhieu công việc và nhiều dự án hơn. Đây là vinh dự và cũng là thử thách, trách nhiệm rất lớn cho ICON4. Ông Nguyễn Trần Tùng có lời chúc mừng đến Công ty ICON4 nói chung và bà Nguyễn Thị Thìn- Chánh Văn phòng nói riêng đạt được nhiều thành tích, thành công trên con đường sắp tới.



Ông Nguyễn Trần Tùng- Tổng Giám đốc Công ty Taseco Land



Ban Lãnh đạo Công ty Taseco Land chụp ảnh cùng Ban Lãnh đạo Công ty ICON4

Bà Nguyễn Thị Thìn đã phát biểu lời cảm ơn chân thành tới Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tin nhiệm giao nhiệm vụ. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng

là trách nhiệm rất lớn đối với cá nhân được bổ nhiệm. Bà Thìn hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp và nỗ lực phát huy hết sức khả năng của mình để đáp ứng nhiệm vụ được giao phó.